

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการสืบค้นเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อของการวิจัยครั้งนี้ พบว่าไม่มีผู้ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรง อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่พอจะสามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ในงานวิจัยทางพุทธศาสนาที่มีผู้วิจัยทำเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติหรือความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาต่อพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยขอเสนอ ดังต่อไปนี้

สุดาวดี คุณวัฒน์ (2521) วิทยานิพนธ์เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษารวมศาสตร์ต่อพุทธศาสนาและพระสงฆ์ โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาทัศนคติของนักศึกษารวมศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และพระสงฆ์โดยจำแนกตามสาขาวิชา เพศ เชื้อชาติ การพึงธรรมและกลุ่มอุดมคติในชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาในสองลักษณะคือ การเขียนแบบบรรยายและแบบวิจัยสนาม โดยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาสภาพทั่วไปของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและพระสงฆ์ และในการสำรวจทัศนคติของนักศึกษา ได้ใช้ค่าคำนวณร้อยละ ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนา กล่าวคือมีความเห็นว่พุทธศาสนามีหลักธรรมที่สอนให้คนรับผิดชอบต่อหน้าที่ แสวงหาความจริง ความดี ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้นำไปปฏิบัติและสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ หากเราเข้าใจคำสอนอย่างถูกต้อง ตลอดจนเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่มีคุณค่าอีกด้วย ขณะเดียวกันพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้วยกับพระสงฆ์ที่ประพฤติดี เคร่งครัดในระเบียบวินัย ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาและทำประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น ให้การศึกษาและให้การพัฒนาเป็นต้น

ภิญโญ ศรีหงส์ (2501) วิทยานิพนธ์เรื่อง ทัศนคติและความสนใจของนักเรียนต่อพุทธศาสนา เชื่อว่า การขาดความสนใจและมีทัศนคติไม่ดีต่อพุทธศาสนาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเยาวชน การที่นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม เนื่องจากได้รับการอบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมหรือจริยศึกษาไม่เพียงพอ แม้นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนา โดยเห็นว่า จำเป็นมากในการศึกษาศาสนาถึง ร้อยละ 99 แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ชอบเรียนศาสนา ร้อยละ 99 ของนักเรียนมีความเห็นว่าไม่ชอบความประพฤติของพระ ส่วนร้อยละ 88.9 ให้เหตุผลว่า พระรัตนตรัยทำให้คนเป็นคนดีและศัลห้าเป็นธรรมะที่นักเรียนรู้จักมากที่สุด นอกจากนั้นนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าควรจะฟังเทศน์และทำบุญ

สุภัทรา สุภัทรรักษ์ (2505) วิทยานิพนธ์เรื่อง ทศนคติและความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ได้สุ่มตัวอย่างจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,177 คน ผลปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่มีทศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนาและต่อการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตเห็นว่าผลของการยึดธรรมะจะทำให้ความชั่วน้อยลง พวกเขามีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคร่งครัด อีกทั้งมีความคิดว่าคนที่เคร่งศาสนาใช้ธรรมะแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

บทพร อคฺลฺยทัตต์ (2506) วิทยานิพนธ์เรื่อง ความสนใจและทศนคติของเยาวชนต่อพุทธศาสนา ได้สุ่มตัวอย่างเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในกรุงเทพฯ จากโรงเรียนรัฐบาลทั้งชายและหญิงรวม 960 คน ผลของการวิจัยพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มี ทศนคติที่ดีและมีความสนใจต่อพุทธศาสนา พวกเขามีความเข้าใจพระรัตนตรัยอย่างถูกต้อง ปฏิบัติ ศาสนกิจอยู่เสมอและไปร่วมประเพณีในวันสำคัญของศาสนา เยาวชนส่วนน้อยมีทศนคติที่ไม่ดีต่อพุทธศาสนาและเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวัน

พัชชา ทิกานนท์ (2512) วิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาความเชื่อและทศนคติพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความมุ่งหมายศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อและทศนคติต่อพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มารดาเห็นว่าความเชื่อและทศนคติต่อพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญกับกลุ่มนักเรียนที่มารดาเห็นว่าความเชื่อและทศนคติต่อพุทธศาสนาเป็นเรื่องไม่สำคัญโดยกลุ่มตัวอย่างประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนและกลุ่มมารดา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสามชุด แบบสอบถามแต่ละชุดประกอบด้วยคำถามที่มีลักษณะแสดงความเชื่อที่ถูกต้อง ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทศนคติที่ดีและทศนคติที่ไม่ดี ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความเชื่อและทศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนา แต่ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทศนคติที่ดีต่อพุทธศาสนาของนักเรียนชายและหญิงกับมารดาถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะตามกันและอยู่ในระดับสูง

ชนิษฐา ศรีไพบูลย์ และกิติ ชัยขงในสุข (2539) งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนักศึกษาชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร การวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนักศึกษาชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตและนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,482 คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร นิสิตและนักศึกษามีพฤติกรรมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ศึกษาทางสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นอกจากนี้ในระดับความเชื่อก็มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธความคิดทางพุทธศาสนาในลักษณะว่าเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมากกว่าจะเป็นจริง

จากงานวิจัยที่กล่าวมาเห็นได้ว่าไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่อคริสต์ศาสนา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคริสต์ศาสนา โดยเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ซึ่งศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีพื้นฐานของคริสต์ศาสนาว่ามีความคิดเห็นอย่างไร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอน ความเชื่อและการดำเนินวิถีชีวิตของชาวคริสต์

PAYAP UNIVERSITY